

ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ค. 2560

เตรียมโบกมือลา! ไมโครซอฟท์ประกาศยุติพัฒนาโปรแกรม Paint หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เป็นเรื่องน่าใจหายสำหรับผู้ใช้งานไมโครซอฟท์หลายๆ คนเลยก็ว่าได้ เมื่อไมโครซอฟท์ออกมาประกาศว่าจะยุติการพัฒนาและลบโปรแกรมอย่าง “เพนท์ (Paint)” เมื่อซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ถูกปล่อยตัวออกมาในอนาคต

แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เจ้าของโปรแกรมเพนท์จะระบุว่า โปรแกรมดังกล่าว “ไม่ได้อยู่ในการพัฒนางาน” และอาจจะถูกลบออกในเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าโปรแกรมเพนท์จะหายไปอย่างเป็นทางการในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 เวอร์ชันอัปเดตที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาในฤดูใบไม้ร่วงนี้

ทั้งนี้ โปรแกรมเพนท์ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 1985 พร้อมกับเวอร์ชันแรกของวินโดวส์ 1.0 และยังคงอยู่ในทุก ๆ การอัปเดตซอฟต์แวร์จนกระทั่งทุกวันนี้

โดยเพนท์เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถตัดหรือปรับขนาดภาพได้อย่างง่าย รวมทั้งการสร้างภาพวาดง่ายๆ ด้วย และแม้ว่าเพนท์จะมีฟังก์ชันการทำงานน้อย และไม่สามารถแก้ไขภาพแบบซับซ้อนได้ แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้วินโดวส์ทุกคนคิดถึงแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560](#)

ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว

หลังจากไมโครซอฟท์ประกาศอัปเดต Windows 10 เวอร์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า Autumn (หรือ Fall ในเวอร์ชันของสหรัฐฯ) โปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อถูกละทิ้งก็คือ Microsoft Paint โปรแกรมวาดภาพและแต่งภาพที่ยืนยงผ่านยุคสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของวินโดวส์มาถึง 32 ปี

หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานว่าไมโครซอฟท์ได้นำโปรแกรม Paint ใส่วัในรายชื่อ “โปรแกรมที่ไม่นำมาพัฒนาต่อ และอาจนำออกไปในอนาคต” ถึงแม้ยังไม่ได้วันที่แน่นอนในการจบชีวิตโปรแกรม Paint แต่ก็หมายความว่า ไมช้าก็เร็ว โปรแกรมนี้จะจากไปอย่างถาวรแน่นอน

Paint เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows เวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมเก่าแก่ของการวาด ตัดต่อและตกแต่งภาพของ Windows (เช่นเดียวกับในไทยที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์หลายๆ โรงเรียนในสมัยเริ่มต้นสอนคอมพิวเตอร์) โดยเวอร์ชันแรกคือ PC Paintbrush และกว่าจะเริ่มเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ก็ใน Windows 98 แล้ว แม้จะไม่ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้งานพื้นฐาน เช่นการแคปภาพหน้าจอ เขียนข้อความลงในภาพ ตัดหรือปรับขนาด ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ Paint เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

และใช้งานแม่แต่ในคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ล่าสุดยังไม่มีความแน่นอนในการปล่อยอัปเดตใหม่ของ Windows 10 Autumn ที่จะละทิ้งโปรแกรม Paint อย่างเป็นทางการ

อัปเดตใหม่ของ Windows 10 ซึ่งปล่อยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา จะมีโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Paint 3D ที่สามารถทำได้ทั้งภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ แต่ไม่ใช่อัปเดตของโปรแกรม Paint แบบดั้งเดิม และจะไม่ได้ทำงานเหมือนโปรแกรมเดิมอีกต่อไป ขณะที่อัปเดตครั้งสุดท้ายของโปรแกรม Paint คือเวอร์ชันของ Windows 7 ซึ่งแม่จะพัฒนาขึ้น แต่ก็ยังตามหลังอีกหลายโปรแกรม รวมถึงโปรแกรมของผู้พัฒนาอื่นอย่าง Paint.NET เช่นกัน

โปรแกรมที่ถูกยุติการพัฒนาต่อไป ยังรวมถึง Outlook Express, Reader app และ Reading list ด้วย

by วรณ ศิริพกุล

ขอบคุณที่มาจาก [VoiceTV 24 กรกฎาคม 2560](#)